

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม		
วาระที่ ๒.๑	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทั้งว		
วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา		
วาระที่ ๔.๑.๑	ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๔๖ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ เป็นกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ เป็นกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๔.๒	เพื่อพิจารณาทั้กทั้งว		
วาระที่ ๔.๒.๑	ขอเพิ่มรายวิชาและปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้แทนฉบับเดิม	อนุมัติการขอเพิ่มและปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้แทนฉบับเดิม ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การขอลาออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีหนังสือต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-

นางเสาวณีย์ เหลือบเลิศ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์